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Þskj. 1209 — 794. mál.

Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um hlutfall starfa á vegum ríkisvaldsins á Eyjafjarðarsvæðinu.

Frá Einari Má Sigurðarsyni.

Telur ráðherra æskilegt að hækka hlutfall starfa á vegum ríkisvaldsins á Eyjafjarðarsvæð-
inu og ef svo er, hvert telur ráðherra að hlutfallið ætti að vera?


